



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๐๗ ขาว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เตรียมเสนอ ศบค. ถอดหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจในพื้นที่สาธารณะและโล่งแจ้ง	แนวหน้า ไทยโพสต์ ข่าวสด thebangkokinsight mgronline naewna dailynews thairath thematter siamrath thainewsonline thaipost kaosod tna.mcot tnnthailand today.line.me newtv khaoloch banmuang workpointtoday thestandard chplus bit.ly tnews isranews js๑๐๐ springnews voicetv sanook innews twitter.com/naewna_news/ facebook.com/TheReporters facebook.com/THESTANDARD facebook.com/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว facebook.com/WorkpointTODAY	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการถอดหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำคือ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่โล่งแจ้งคนไม่หนาแน่น มีระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น จึงพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าว แต่ยกเว้นในบางพื้นที่ที่ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย เช่น ตลาดนัด สนามม้า สนามกีฬาที่มีผู้ชม รวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ได้แก่ กลุ่ม ๖๐๘ กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ โดยในวันที่ ๙ มิ.ย.นี้ เตรียมเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ก่อน หากที่ประชุมเห็นควรดำเนินการจะนำเข้าที่ประชุม ศบค. ซึ่งจะประชุมในวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕ เพื่อพิจารณาต่อไป	<b>ด้านบวก</b> - พิจารณาแนวทางการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่โล่งแจ้ง ตามความสมัครใจของประชาชน ภายใต้มาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุข	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การติดตามความคืบหน้าการพิจารณาถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่โล่งแจ้ง ตามมติที่ประชุม ศบค. และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
๒	กทม. ทบทวนการจัดเก็บ	แนวหน้า ไทยรัฐ สยามรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ kaosod siamrath	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม. ใช้งบประมาณกว่า ๘,๐๐๐ ล้านบาท/ปี ในการจัดการขยะ แต่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้เพียง ๕๐๐ ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บ	<b>ด้านบวก</b> - ทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ค่าขยะ อัตราใหม่	naewna matichon thairath naewna dailynews opt-news catdumb thaich๘ theroom๔๔channel facebook.com/MGR Infographics facebook.com/MGR Online Live twitter.com/thaich๘news	ค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอัตราใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ จาก ๒๐ บาท เป็น ๘๐ บาท ถือเป็นจำนวนที่มาก เกรงอาจซ้ำเติมประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และแม้จะเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ก็ได้เงินไม่มาก จึงยืนยันจะยังไม่เก็บค่าขยะอัตราใหม่ แต่ควรลดต้นทุนการจัดการขยะของ กทม.ด้วยการรณรงค์คัดแยกขยะตามแนวคิด “ขยะเป็นทองคำ” เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะนำไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์หรือนำไปขาย เชื่อมั่นการคัดแยกขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดการขยะของ กทม.ได้ โดยได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดเรื่องนี้ต่อไป - นายชาติวี วัฒนเขจร รม.กทม. กล่าวว่า ข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ต.ค.๖๒ และได้เลื่อนการบังคับใช้ ๓ ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 โดยข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารจะเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติฉบับใหม่ โดยขอแก้ไขเพียงกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ต่อสภา กทม.พิจารณา เพื่อขอความเห็นชอบก่อน จึงจะประกาศเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชน	การรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอัตราใหม่ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๓	สานต่อ ความร่วมมือ สหราชอาณาจักร เตรียมพร้อม รับมือกับ ความเปลี่ยนแปลง	matichon mgronline nationtv.tv innews prachachat newtv facebook.com/ในชั้นทันข่าว	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รม.กทม. กล่าวในการเข้าพบ H.E. Mr.Mark Gooding OBE เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อหารือโครงการความร่วมมือ Global Future Cities ระหว่าง กทม.และรัฐบาลสหราชอาณาจักรว่า กรุงเทพฯ เป็น ๑ ใน ๑๙ เมือง ที่มีรายได้ระดับปานกลางที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ Global Future Cities (GFC) สนับสนุนโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการในด้านการขนส่ง การวางผังเมือง และการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยมีโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) เป็นผู้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการและประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนความร่วมมือ Global Future Cities ระหว่าง กทม.และรัฐบาลสหราชอาณาจักร	- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าโครงการความร่วมมือ Global Future Cities ระหว่าง กทม.และรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เป็นต้นมา การดำเนินการในช่วงแรก คือ การกำหนดยุทธศาสตร์และการฝึกอบรม และช่วงที่ ๒ ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ คือ การดำเนินการตามแผนการดำเนินโครงการ ซึ่ง กทม.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือฯ ทั้ง ๓ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล (Integrated Data Hub: IDH) (๒) กิจกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม (Decision-Support System for Flood Management: DSS) และ (๓) กิจกรรมแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (Transit-oriented Development Plan for Klong Bang Luang and Bang Wa BTS Station: TODP) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ ๓ แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาเชิงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) การพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Health and Wellness) และการพัฒนาด้านความรู้ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Collaboration knowledge and Innovation) ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และสถานศึกษา เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคนในพื้นที่ไปพัฒนาแผน TOD ฉบับสุดท้าย เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปดำเนินการในพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าและคลองบางหลวงต่อไป</p>		รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๔	<p>ผว.กทม. ตรวจที่เกิดเหตุ เพลิงไหม้ ซอยสีลม ๒ กำชับทุกเขต ยกระดับ มาตรฐาน ความปลอดภัย สถานประกอบการ</p>	<p>มติชน ไทยรัฐ mgronline news.ch๗ matichon mgronline prachachat thaipost facebook.com/ข่าวจริง ประเทศไทย facebook.com/Nation Online facebook.com/สนทนหน้า twitter.com/thaich๗news</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดีเจ สเตชัน ผับแอนด์เรสเตอรองท์ เลขที่ ๘/๖ ซอยสีลม ๒ ถนนสีลม แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก ซึ่งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร ๓ ชั้น ประกอบกิจการสถานบันเทิง ดันเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น ๑ เพลิงลุกไหม้สายไฟ รางเก็บสายไฟ และฝ้าเพดานหลังคาเนเจอร์ พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ ๒-๔ ตารางเมตร ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และเป็นโอกาสดีในการปรับปรุงสถานที่เนื่องจากที่ผ่านมามีการปิดกิจการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นเวลานาน อาจทำให้เจ้าของสถานประกอบการไม่ได้ตรวจสอบความปลอดภัย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมาตรการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งช่องทางแจ้งเหตุสาธารณภัยให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ของสายไฟต่าง ๆ ซึ่งหลังจากนี้ทุกสำนักงานเขตต้องประสานกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าของอาคารและผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด อาทิ สายไฟ แผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การชักซ้อมหนีไฟ ทางหนีไฟ ซึ่งตามมาตรฐานต้องมีอย่างน้อย ๒ ทาง และมีป้ายที่ชัดเจน รวมถึงการระบายควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และขยายผลไปสู่การทำระดับ (Rating) ความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว</p>		
๕	<p>กทม. รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ย่านพระโขนง-บางนา เสนอปรับใช้การจัดรูปที่ดินของญี่ปุ่น-เพิ่มการสร้างงานในย่าน</p>	<p>mgronline prachachat matichon innews newtv thestandard prbangkok facebook.com/Matichon Online-มติชนออนไลน์ twitter.com/pr_bangkok</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการรับฟังการนำเสนอสาธารณะ “พระโขนง-บางนา ๒๐๔๐ อนาคต ความฝัน ย่านของเรา our neighborhoods our dreams our futures” โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (UDDC-CEUS) ร่วมกับภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย WelPark / PN-UR / Local Dialects / User-Friendly และ BULK ONE GROUP ว่าการพัฒนาย่านเป็นเรื่องสำคัญ ต้องได้รับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ภาคเอกชน ประชาชน และนักวิชาการ ในการพัฒนาร่วมกัน โดยมี กทม. เป็นผู้อำนวยความสะดวก สิ่งสำคัญที่ยังแก้ไม่ได้ทันทีและต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปคือ เรื่องผังเมือง เนื่องจากปัจจุบันการก่อสร้าง ไม่ใช่การคำนึงว่าควรสร้างอะไร แต่เป็นการสร้างที่ดินให้มีมูลค่าสูงที่สุดได้อย่างไร จึงเห็นคอนโดมิเนียมมากมาย แต่มีสวนสาธารณะไม่มาก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะเห็นภาพรวมของเขตหรือย่านที่มีความสมดุลกัน โดยเห็นว่าการจัดการจัดรูปที่ดินของประเทศญี่ปุ่นมีความน่าสนใจและควรนำมาปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลพื้นที่ ปรับปรุง หรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงทำให้เกิดร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและใช้เวลา เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นทั้งด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนั้น หากจะพัฒนาย่านก็ควรมีการกระจายแหล่งงานและสร้างงานในย่าน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน เชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบที่ขยายไปสู่การพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป แม้อาจต้องใช้เวลาาน แต่ถือเป็น</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวคิดการพัฒนากรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ย่านพระโขนง-บางนา และย่านสำคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	กทม.พร้อมทำงานผ่านข้อจำกัดเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างครบวงจร	mgronline innews thainews matichon main.bangkok www.facebook.com/ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์	จุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่ง กทม.พร้อมจะสนับสนุนทุกด้าน - ผศ.ทวิดา กมลเวชช รพว.กทม.กล่าวว่า กทม.ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ ๑ (Big Rock ๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิ.ย.๖๕ รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความจำเป็นและการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ประชาชนมีความปลอดภัยและความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยยึดการบริการประชาชนเป็นศูนย์กลาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีกรอบแนวทางการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบการบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกรุงเทพฯ - จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดระยะเวลา กว่า ๒ ปีครึ่ง พบวิกฤตสุขภาพ คือ การบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก นโยบายเน้นเส้นเลือดฝอยของ รพว.กทม. จึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ชุมชนเพื่อให้ตรงจุด โดยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีและครบวงจร ซึ่งระบบการแพทย์ที่ดีที่สุด คือ การแพทย์ตั้งแต่ที่บ้าน เมื่อดูแลสุขภาพได้ดี ตั้งแต่บ้านจะทำให้ระบบสาธารณสุขที่มีอยู่เพียงพอ การริเริ่มความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานในวันนี้จะเป็นความหวังในการดูแลประชาชนตั้งแต่ต้นทาง ตั้งแต่แม่ที่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงประชาชนที่เจ็บป่วย หรือเกิดภาวะวิกฤต อยากรู้ก็ตาม การดูแลประชาชนได้อย่างครบวงจรต้องมีความตั้งใจภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิ อัตรากำลัง งบประมาณ กฎ ระเบียบ แต่ไม่ควรมีข้อจำกัดด้านการร่วมมือ ซึ่ง กทม.จะปรับรูปแบบการทำงานทั้งหมดให้พร้อมทำงานแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - ระดมความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ (Big Rock๑) ภายใต้โปรแกรม ยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม - พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย กระบวนการมีส่วนร่วม การทำงานแบบเครือข่าย	- สำนัก กอนามัย สำนัก การแพทย์ สำนักงานเขตและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการระดมความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ (Big Rock๑) เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน
๗	กทม.ร่วมกับ พม. มูลนิธิ	mgronline matichon prachachat springnews	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม. กล่าวหลังการตรวจเยี่ยมจุดประสานงาน เพื่อคนไร้บ้าน กทม.ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวันว่า เป้าหมายของ กทม.	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ	- สำนัก พัฒ นา สัง คม สำนักงานเขต และสำนักงาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>กระจกเงา และภาคี เครือข่าย ร่วมแก้ปัญหา "คนไร้บ้าน" ให้เข้าถึงสิทธิพื้นฐาน</p>	<p>voicetv thestandard workpointtoday newtv voicetv facebook.com/PPTV HD ๓๖ facebook.com/The Reporters twitter.com/MatchonOnline twitter.com/VoiceTVOfficial</p>	<p>ในการลงพื้นที่สำรวจชีวิตความเป็นอยู่คนไร้บ้านที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงครั้งนี้ ต้องการทำให้คนไร้บ้านทุกคนไม่ไร้สิทธิในสังคม หลังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด 19 โดย กทม. ไม่ต้องการให้เรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนไร้บ้าน จึงร่วมผลักดันนโยบายเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เครือข่าย นักวิชาการและภาคประชาสังคม โดย กทม.สนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่งของ สสส.และภาคีเครือข่าย เนื่องจากเป็นโมเดลต้นแบบในการช่วยเหลือเรื่องที่พักและอาชีพของคนไร้บ้าน สะท้อนให้เห็นความสำคัญที่ทำให้คนไร้บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นต้นแบบที่ดีของโมเดลฟื้นฟู “โครงการอ้อมใจ เพื่อคนไร้บ้าน” กลับมาอีกครั้ง โดยจะนำเรื่องนี้ไปพัฒนาต่อ เน้นให้ที่อยู่อาศัยกับที่ทำงานของคนไร้บ้านใกล้กัน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการตั้งหลักชีวิต</p> <p>- กทม.ให้ความสำคัญกับปัญหาคนไร้บ้าน ซึ่งคนไร้บ้านต้องไม่ไร้สิทธิ จำเป็นต้องรีบแก้ปัญหา โดยขณะนี้ได้ให้ความสำคัญกับคนไร้บ้านหน้าใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางบ้าน ขาดแคลนที่อยู่อาศัย หรือผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อไม่ให้กลายเป็นคนไร้บ้านถาวร ซึ่งการแก้ปัญหาคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย</p>	<p>ทุกภาคส่วนผลักดันนโยบาย ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์